

VKSND TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số: 467/VKS-VP

V/v đơn đốc viết bài dự thi Giải báo
chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải
Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh;
- Viện trưởng VKSND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-VKSTC ngày 13/4/2020 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, VKSND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 215/VKS-VP về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Trong đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 bài dự thi. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/8/2020, Văn phòng VKSND tỉnh chưa nhận được Bài dự thi của các đơn vị.

Thực hiện Công văn số 3485/VKSTC-T4 ngày 10/8/2020 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND về việc đơn đốc thực hiện Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020. Để việc tham gia Giải Búa liềm vàng – năm 2020 đảm bảo tiến độ, có chất lượng, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chú trọng, triển khai nội dung cuộc thi tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, chỉ đạo xây dựng các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng với các nội dung sau:

- Tập trung viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, công tác chuyên môn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát.

- Chủ đề của các tác phẩm tập trung tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm, vai trò của VKSND trong đấu tranh chống tội

2

phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “*Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm*” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí phản ánh về những tấm gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tích cực phòng ngừa tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế; tấm gương vượt khó, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoặc những cách thức, biện pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác của tập thể, cá nhân trong Ngành.

Các bài viết tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 gửi về Ban Thông tin & Tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Nam để xem xét, lựa chọn các bài viết có chất lượng cao gửi đăng trên Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử VKSND tỉnh Quảng Nam và đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VKSND tỉnh xem xét, khen thưởng. Đồng thời sẽ được gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày **25/9/2020**.

Thê lệ và Kế hoạch số 53/KH-VKSTC ngày 13/4/2020 của VKSND tối cao về triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân được đăng tải trên Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Quảng Nam.

Việc hưởng ứng, tổ chức triển khai, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020 của ngành Kiểm sát Quảng Nam.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao (để báo cáo);
- Văn phòng VKSND tối cao (theo dõi);
- Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);
- Thành viên Ban TT&TT (để theo dõi);
- Lưu: BTT, VT.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Các

TRẦN CÁC

Tội phạm Tham nhũng và Kịch họch